



DIOCESE OF FORT WORTH  
THE BISHOP'S OFFICE



**Tuyên bố của Đức Giám mục Michael F. Olson Giáo phận Fort Worth**

**Tới Quý Linh Mục, Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, và toàn thể Giáo Dân  
Giáo Phận Fort Worth**

Ngày 24 Tháng 09, 2024

Tôi mới được biết Cha Vincent Young, một linh mục của Giáo phận Scranton, rất có thể đang cư trú và dâng lễ Misa tại tu viện Carmel Arlington.

Cha Young là linh mục của Giáo phận Scranton. Ông không có năng quyền tác vụ nào trong Giáo phận Scranton và đã vắng mặt rời khỏi giáo phận đó khoảng hơn hai mươi năm rồi.

Cha Young chưa hề thông báo cho tôi về sự hiện diện của ngài tại Giáo phận Fort Worth. Ngài đã không xin tôi năng quyền cử hành các bí tích hoặc xin phép tôi để được chuyên lo việc mục vụ trong Giáo phận Fort Worth. Vì vậy, xin minh bạch để mọi người được biết rằng Cha Young không có thẩm quyền cử hành các bí tích hoặc được phép của tôi để lo việc mục vụ trong Giáo phận Fort Worth.

Cuối cùng, lưu tâm đến phần rỗi các linh hồn, với tư cách là giám mục của quý vị, tôi nài xin tất cả các tín hữu của Giáo phận Fort Worth, vì lợi ích cho phần rỗi linh hồn quý vị, xin quý vị đừng tham gia vào bất cứ tổ chức bí tích thánh nào có thể được cử hành tại Tu viện, vì việc tham gia đó sẽ liên kết quý vị với sự bất tuân đầy tai tiếng cùng sự mất đoàn kết mà quý thành viên dòng tại Arlington Carmel gây ra. Điều tương tự cũng có thể nói về việc cung cấp cho họ bất kỳ hỗ trợ tài chính nào vào thời điểm này. Đúng hơn, tôi mời gọi các tín hữu của Giáo phận Fort Worth cùng tôi cầu nguyện và dâng những hy sinh cho quý nữ tu, cho việc tái lập lại trật tự tại dòng Arlington Carmel, và cho việc quý thành viên của Dòng Carmel quay trở lại với tâm tình vâng phục đúng mực và hiệp nhất với Giáo hội trong cộng đồng dòng.

Trân trọng trong Đức Kitô,

*+ Michael F. Olson*

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA  
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth

THE CATHOLIC CENTER

800 West Loop 820 South • Fort Worth, TX 76108 • (817) 560-3300 • Fax (817) 244-8839 • [fwdioc.org](http://fwdioc.org)  
[officeofthebishop@fwdioc.org](mailto:officeofthebishop@fwdioc.org)